

เสียง INDEPENDENCE NEWS เสรีภาพ

หนังสือพิมพ์เพื่อสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 390 ปีภษหลังกรกฎาคม 2551 ราคา 10 บาท

พันธมิตรข่าวชายแดน - เชียงโขงโพสต์

โตโยต้า-มพล. มอบทุนเด็ก โครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ 589 ทุน

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สนับสนุน ม.แม่ฟ้าหลวง (มพล.) มอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน-นักศึกษา โครงการ "ผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้" จำนวน 589 ทุน เป็นเงินกว่า 2,700,000 บาท กรรมการบริหารมูลนิธิฯขอให้ผู้รับทุนทำประ

โยชน์ตอบแทนสังคมในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2551 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มพล. ซึ่งรับผิดชอบโครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ ได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนและอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าสู่การขายบริการทางเพศ ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในการนี้ มพล. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย จำนวน 589 ทุน เป็นเงิน 2,700,000 บาท โดยนักเรียน นักศึกษา อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม่

ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม กรรมการบริหารมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญและการสร้างประโยชน์สู่สังคมของโครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กในภาคเหนือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนสตรีที่ยากจน และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงล่อลวงเข้าสู่อาชีพการขายบริการทางเพศได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการมอบทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา

ดังนั้น ทางมูลนิธิจึงต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่ จึงเข้ามาให้การสนับสนุนด้านเงินทุนนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้ได้มอบทุนจำนวน 589 ทุน จึงหวังว่านักเรียน นักศึกษาจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมีความอดอมตั้งใจทำความดีและที่สำคัญหวังไว้ว่าจะทำงานตอบแทนสังคมในอนาคต

ขณะเดียวกัน น.ส.สุภาพันท์ จันทร์ศิริ นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มพล.ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุนโครงการ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่า

"ต้องขอขอบคุณสำหรับการให้โอกาสทางการศึกษาจากโครงการผู้หญิงไทยในวันพรุ่งนี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือไม่ เนื่องจากข้าพเจ้าทำพำนักพ่อแม่แม่ นับตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงต้องอาศัยอยู่กับป้า โดยมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง ลำพังฐานะทางบ้านก็ขัดสนไม่น้อย วันหนึ่งได้รับความช่วยเหลือทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตและการเรียน จนในที่สุดสามารถเข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ มพล.ได้ก็เพราะทุนจากโครงการนี้ โดยข้าพเจ้าเป็นนักเรียนทุนโครงการมา 6 ปี ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะตั้งใจทำงานเพื่อตอบแทนสังคมอย่างแน่นอน."